



Năm 2019, Việt Nam đã tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia nhằm hướng tới mô hình kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo, diễn ra trong môi trường số. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới vai trò của các doanh nghiệp (startup) trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tại diễn đàn Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tổ chức ngày 9/5, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh: “Việt Nam chúng ta rất cần các doanh nghiệp công nghệ”

“Ó là những doanh nghiệp vì sản phẩm, giải pháp hỗ trợ số hóa, tạo ra sản phẩm ứng dụng kinh doanh và các khu vực. Nhiều doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng có quy mô toàn cầu”, Bộ trưởng nói.



Bà Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hùng.

Khi ngành công nghệ này có hiệu quả là những công ty mà bạn sử dụng công nghệ của nhân loại phát triển các giải pháp, sản phẩm học cùng cấp các dịch vụ công nghệ, cho phép các công ty khác ứng dụng công nghệ, rồi bạn tiếp theo sẽ là phát triển công nghệ. Chính những công ty công nghệ quy mô như này sẽ và đang góp phần tạo nên một cuộc cách mạng toàn dân, phát triển và ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả tại Việt Nam.

Thực tế công nghệ cho thấy Việt Nam luôn thành công khi phát triển công nghệ toàn dân. Công nghệ chính là hàng chục, hàng trăm ngàn những ngành công nghệ này sẽ hình thành nên một sự bùng nổ trong lĩnh vực công nghệ Việt Nam, cùng chung tay xây dựng một hình thái phát triển công nghệ bền vững.

Bên cạnh việc tạo ra môi trường kinh doanh phát triển, thì Thứ trưởng Nguyễn Minh Hùng đã giới thiệu về một số giải pháp vô cùng mới mẻ và đột phá, đó là xuất phát từ một số giải pháp tạo thêm thách thức, doanh nghiệp phát triển. “Trong không ít trường hợp, khó khăn và thách thức lớn là nhân tố chính tạo nên một doanh nghiệp hàng đầu”, Thứ trưởng giải thích.

Theo đó, Thứ trưởng hy vọng việc tạo ra những tiêu chuẩn không ngừng cao hơn cho các sản phẩm hiện nay sẽ là động lực cho các doanh nghiệp bức phá tìm kiếm công nghệ, cũng như các ngành công nghiệp sẽ có cơ hội bắt đầu phát triển, cùng tiến bộ thân thiện xã hội.

Với thông điệp “Make in Vietnam”, Thứ trưởng Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có thể tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 9/5 tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, trong đó có sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam.

Không chỉ là lời kêu gọi, “Make in Vietnam” cũng là trách nhiệm của mỗi người dân - nhân tố quốc gia toàn cầu và công dân trên toàn cầu. Không chỉ sử dụng, tiêu dùng công nghệ của nhân loại, Việt Nam cũng phải đóng góp cho nhân loại, đóng góp cho sự phát triển của công nghệ nhân loại.

*Trích nguyên văn Báo in t Dân Trí*